
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. 
ครั้งที ่46 (8/2563) วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 

ณ ห้องประชุม 303 ส านักงานอธิการบดี 
................................................... 

 
ผู้มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์กันยา  เหมพัฒน์ ที่ปรึกษา 
3. อาจารย์ปราโมทย์  จูฑาพร  ประธานกรรมการ 
4. นายประพจน์  นันทรามาศ รองประธานกรรมการ 
5. นายเกษมสุข   อนุราช  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล ส่งวัฒนา กรรมการ 
7. นางจุฑาทิพย์  จุลิกพงศ ์ กรรมการ 
8. นายเที่ยง   จารุมณ ี  กรรมการ 
9. นายบุญสิทธิ์   บัวบาน  กรรมการ 
10. นางกนกวรรณ  ภควัตชัย กรรมการ 
11. นางเปรมยุดา  สุทธิวงศ ์ กรรมการ 
12. นางศราวดี   ศรีเก้ือ  กรรมการ 

   
ผู้มาประชุมไม่ได้                                                                                                                                                                    

1. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
2. นางสุพรรณนพ  ตั้งจิตกมล กรรมการ 
3. หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรรมการและเลขานุการ  

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
            ประธานกล่าวเปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระประชุมดังนี้ 
     
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 สถานภาพของสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ณ วันที่  30 กันยายน  2563 มีจ านวน 918 คน 
เพ่ิมจากเดือนกันยายน จ านวน 26 คน 

 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 
1.2  รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือนกันยายน 2563  

มีเงินคงเหลือยกมา  จ านวน 48,310.42 บาท มีรายจ่าย จ านวน 27,500.00 บาท เงิน
คงเหลือยกไปเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 20,810.42 บาท  

 ที่ประชุมรับทราบ   
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1.3  ความคืบหน้าการจัดงานทอดกฐิน ณ วัดโคกชะงาย วันที่ 17 ตุลาคม 2563 
 ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เพ่ือขออนุญาตตั้งกล่องรับบริจาคเงินท าบุญ ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครร่วมงานทอดกฐิน จ านวน 29 คน   
ที่ประชุมรับทราบ 

    
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองบันทึกการประชุม  
 ที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. ครั้งที่  45(7/2563) 
เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  3.1 ก าหนดการวันรับ-ส่งมอบงานต่อให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดต่อไป  
 คุณประพจน์ ได้เสนอร่างก าหนดการรับ-ส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุด
ใหม่  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ก าหนดเป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม 210  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

09.00 น. - ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  
 วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

- สถานภาพของสมาชิกชมรมฯ ณ 30 ตุลาคม 2563 
- รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนตุลาคม 2563 
- รายงานผลการจัดงานทอดกฐิน  
- รายงานผลการจัดทัวร์จันทบุรี-พัทยา 
- รายละเอียดการส่งมอบงาน 

 วาระท่ี 2 รับรองบันทึกช่วยจ าการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ.  
 ครั้งที่ 46 (8/2563) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 
 10.30 น. - ประธานชมรมฯ แนะน ากรรมการ ที่ปรึกษา ทีมงานสวัสดิการ 
 10.40 น. - ประธานชมรมฯ คนใหม่แนะน ากรรมการและท่ีปรึกษา 
 10.50 น. - ประธานชมรมฯ ชี้แจงภาระงาน ปัญหา อุปสรรค มอบงานที่ยังค้าง พัสดุ  
  ฐานะการเงินของชมรมฯ และให้ข้อเสนอแนะ 
 11.10 น. - กรรมการและที่ปรึกษาชมรมฯ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 11.25 น. - หัวหน้างานสวัสดิการชี้แจงภาระงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอนแนะ 
 11.30 น. - ประธานชมรมคนใหม่ชี้แจงแนวทางในการท างาน 
 11.40 น.  - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด 
 12.00 น. - เลิกประชุมและรับประทานอาหารร่วมกัน 
     
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
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3.2  รายงานความคืบหน้าการจัดทัวร์จันทบุรี – พัทยา 
 ก าหนดจัดระหว่างวันที่  26 – 29 ตุลาคม 2563  บริษัท Followme  ได้ปรับลด

ค่าใช้จ่ายลงมาจากคนละ 14,300 บาท เป็น 12,900 บาท ขณะนี้มีสมาชิกสมัครแล้ว จ านวน 15 คน  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

3.3 สมาชิกภาพของสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา 
   ชมรมรักษ์ ม.อ. ได้สมัครเป็นสมาชิกสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ค่าสมัคร 
300 บาท และสมาชิกเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา ค่าสมัคร 300 บาท   
 รอการตรวจสอบวันหมดอายุการเป็นสมาชิกจากคุณภารดี   ทั้งนี้ หากหมดอายุแล้ว  
การพิจารณาต่ออายุการเป็นสมาชิกขอให้คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. ชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาต่อไป
   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
4.1  ข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563   

 - ควรมีห้องท างานของชมรมฯ 
 - ควรมีผู้ดูแล/ตรวจสอบ Line กลุ่ม 

4.2 นัดประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
 

เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 
 นางศราวดี  ศรีเกื้อ 
 ผู้บันทึกการประชุม 


